

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

กองแผนงาน กรมอนามัย

● แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ	ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ	หมายเหตุ
4	ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)							
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งการเรียนรู้ (LO)	1	ฉบับ	พ.ย.64	พ.ย.64	1. สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพ การดำเนินงาน : แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งการเรียนรู้ 2. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ประชาชน : - ดำเนินการโครงการ TSC และขับเคลื่อนระบบสู่ประชาชน - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ - ให้ความรู้การใช้งานความเข้าใจการใช้งานระบบ	- การใช้งานระบบ Thai Stop Covid+ ข้อเสนอการยกระดับ - มาตรการกรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)	
2	มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์	1	ครั้ง	พ.ย.64	ธ.ค.64			
3	กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	1	ครั้ง	พ.ย.64	ธ.ค.64			
4	จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผนดำเนินการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน	1	ครั้ง	พ.ย.64	ธ.ค.64			
5	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)	1	ครั้ง	พ.ย.64	ธ.ค.64			
6	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ และผลดำเนินการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน	1	ครั้ง	ธ.ค.64	ก.พ.65			

- แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน

ที่	กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	คัดเลือกผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน	ต.ค.64	ธค.64	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	
2	รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน	ธ.ค. 65	ก.พ. 65	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	
3	จัดทำผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน	ม.ค. 65	ก.พ. 65	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	
4	เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน	ม.ค. 65	ก.พ. 65	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	
5	สรุปผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน	ม.ค. 65	ก.พ. 65	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	